

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
สำรวจพื้นที่เสียหาย	1	กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งคํานวณเร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย เตรียมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ พื้นที่พื้นที่การเกษตรทันที หลังน้ำลด	เทคโนโลยีชาวบ้าน
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย	NBT สงขลา
มหกรรมสินค้าเกษตร	3	สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงานการแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ชื่องาน “วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก” ในงานย่อยเชียงใหม่ อัญชยามรดกโลก	เพจ พิกัดข่าว 24
FIELD DAY	4	เกษตรนครพนม เตรียมเปิดงาน (FIELD DAY) ประจำปี 2564 พร้อมชู !! แดงโมไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรียนรู้ในพื้นที่จริง”	Voice เสียงประชาชน
วิสาหกิจชุมชน	5	ฟาร์มสุข วิสาหกิจชุมชนลดความยากจนให้เกษตรกร	นสพ.เดลินิวส์
อื่นๆ			
ตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทย	6	กรม.รับทราบ สหรัฐเตรียมตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทย 231 รายการ มีผล 30 ธ.ค. 63	RYT9

เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อเตรียมฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด และความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกพืชผักกระยะสั้น เป็นต้น

ในส่วนภาคใต้มอบหมายให้ นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่นอกระบบเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมกับอีก 14 จังหวัดภาคใต้ ประสานเน้นย้ำจังหวัดให้รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงสำรวจพื้นที่เสียหายและเตรียมการเฝ้าระวัง หากยังมีฝนตกต่อเนื่องให้รีบรายงานทันที สำหรับการเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดนั้น ได้ให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกอำเภอในพื้นที่ประสบภัย เตรียมผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อฟื้นฟูสวนผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ยืนต้น ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิงกรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับ ความเสียหาย คร่าวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อ้อยไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อ้อยไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อ้อยไร่ละ 1,690 บาท เมื่อเกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำเป็นขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือพื้นที่นอกระบบเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน



กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย

การดู 8 ครั้ง • 7 ธ.ค. 2020

👍 0 💬 0 ➦ แชร์ 📄 บันทึก



NBT Songkhla
ผู้ติดตาม 2.41 หมื่น คน

ติดตาม

NBT SOUTHข่าวเด่นประเด็นใต้ 5 ธ.ค.63



พิกัดข่าว24
20 ชม. · 🌐

สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงานการแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้
ชื่องาน “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก ” ในงานขอยั่งยืนฟ้าอยุธยามรดกโลก



เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ภายในวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล ผดุงทรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษา
ราชการแทน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุกัญญา เบาเน็ด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
นายวิวัต แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าว เตรียม จัดงานการแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ชื่องาน
“ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยามรดกโลก ในงานขอยั่งยืนฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยมีด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรม
สินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ชื่อ “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก ” ภายใต้งานขอยั่งยืนฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งภายในงานจะมีการจัดงานด้านผลงานด้านการเกษตรพร้อมจัด
แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและจัดสวนดอกไม้ ไม้ประดับ ในรูปแบบของ Flower festival โดยการรวมสินค้า
เกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาไว้ในงานเดียว

ซึ่งภายในงานจะพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การฝึกอาชีพ ด้านการเกษตร ได้แก่ การปลูกโป๊ยเซียน การทำออร์โมน
พืช อาชีพด้านอาหารการทำสลัดโรล กล้วยคิป ซ็อกโกแลต น้ำสมุนไพร เจลล้างมือสมุนไพร และปูนปั้นปลากัดลายทองรด

น้ำ การประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดสุนัขประจำชาติ – สุนัขพันธ์หลังอาน การประกวดชวนชม การประกวดนกเขา การประกวดปลากัด การประกวดไก่แจ้ การประกวดร้านค้าสวยงาม ยังมีการแสดงจระเข้แสนรู้ พบกับศิลปินนักร้องชื่อดังมากมาย การพูดคุยให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และได้ถ่ายภาพสวยงามๆเป็นที่ระลึกภายในงาน

อีกทั้งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมทางกาเกษตรสถานที่ผลิต สถานที่จำหน่ายของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย



ทันเหตุการณ์ ทุกข์ชาวบ้าน ทุกกระบอกเสียง เพื่อประชาชน

เกษตรนครพนม เตรียมเปิดงาน (FIELD DAY) ประจำปี 2564 พร้อมชู !! แดงโม ไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรียนรู้ในพื้นที่จริง”



สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เตรียมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 พร้อมชู !! แดงโม ไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย “เน้นเกษตรกรเรียนรู้จริงในพื้นที่” โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการองค์ความรู้ทางการเกษตรในรูปแบบสถานีการเรียนรู้ เช่น การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูปเพื่อมูลค่าและการตลาดแบบออนไลน์”

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รัชการราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้เกษตรกรและประชาชนได้เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย โดยจะยึดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ สำหรับในปีนี้ได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์เครือข่ายด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลัก คือ แดงโม ไร้เมล็ดที่เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตแดงโม ไร้เมล็ด จนได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP โดยมีคุณเตือนใจ บุญศิริ เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน และเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม มาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.เครือข่ายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในนามของ ไร่คุณเตือนใจสามารถเปิดให้เกษตรกร หรือผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งศูนย์เรียนรู้จุดนี้มีการเทคโนโลยีเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมล็ด ได้แก่ 1) การปลูกแตงโมไร้เมล็ดในพื้นที่หลังนา และในโรงเรือน 2) การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี 3) การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแตงโมไร้เมล็ด 4) การบริหารจัดการน้ำ และระบบการให้น้ำ 5) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปของแตงโมไร้เมล็ด จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่ให้เกษตรกร ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จริง

สำหรับกิจกรรมในการจัด Field Day ประจำปี 2564 ประกอบด้วย

กิจกรรมหลัก สถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 6 สถานี ดังนี้

1. การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม คอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้ เรื่องการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์
3. การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การใช้ในอย่างรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง ระบบการให้น้ำในไร่นา และโรงเรือน
5. การปลูกแตงโมไร้เมล็ด ในระบบโรงเรือน และพื้นที่หลังฤดูทำนา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ด ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด
6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรอง และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น 1) การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) การจัดแสดงนวัตกรรม/เครื่องจักรกลด้านเกษตร จากบริษัท คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด 3) การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร/การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 4) การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชน้ำน้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 5) การจัดนิทรรศการภาคเอกชน ได้แก่บริษัท เฟรช แอร์ดี เทสต์ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ และ 6) การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบน้ำระบบโซลาร์เซลล์ การโดรนในการเกษตร พร้อมนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าจำปา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. แปลงใหญ่อำเภอท่าอุเทน และการจำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนม

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับความรู้และความสนุกจากกิจกรรมภายในงานได้แล้ววันนี้.....แล้วพบกันนะครับ !!

'ฟาร์มสุข' วิสาหกิจชุมชนลดความยากจนให้เกษตรกร

แม้ว่าในสายตาของต่างชาติจะมองว่าประเทศไทยมีผลผลิตทางเกษตรกรรมมากมายที่มีชื่อเสียง แต่เกษตรกรกลับหนักหน้ำไม่พ้นใจหายใหญ่ที่ต้องเผชิญคือ ความยากจน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติที่ไม่คาดฝัน เนื่องด้วยภัยธรรมชาติ โรคระบาด ทำให้เกิดการผันผวนของราคาสินค้าที่ไม่แน่นอน ผู้ที่แบกรับความลำบากนี้จึงหนีไม่พ้นเกษตรกร

ดีขึ้น เป็นเวลากว่า 15 ปีที่คุณโจ้ ตั้งใจหลักหนีจากสังคมเมือง และหันมาทุ่มเทแรงกายแรงใจ เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร จนมองเห็นปัญหาที่แท้จริง นำมาสู่การตั้งองค์กร "ฟาร์มสุข" เมื่อ 5 ปีก่อน นายวรัญญู เปิดเผยว่า ปัญหาที่แท้จริงอันส่งผลให้ชีวิตของเกษตรกรต้องเผชิญกับวง

แนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเป็นรูปธรรมของนายวรัญญูคือการนำ "กัญชง" พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ มาพลิกฟื้นความจนให้กับเกษตรกร ด้วยเหตุผลที่ว่ามูลค่าและความต้องการในตลาดโลกนั้นมหาศาล อีกทั้งด้วยพื้นฐานความรู้ที่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างถ่องแท้ และได้วางโครงสร้างรัฐวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร ทำให้ปัจจุบันมีความพร้อมในการเดินทางตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง นั่นคือการมีตลาดรองรับในระดับชาติ เห็นได้จาก เครือข่าย "ฟาร์มสุข" ที่ขยายตัวอยู่ทุกภูมิภาค ในระดับอำเภอ ตำบล รวบรวมพื้นที่ได้หลายล้านไร่

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบปัจจุบันเกษตรกรที่ถือว่ายากจนมีจำนวนประมาณร้อยละ 26.88 ของเกษตรกรทั่วประเทศ ที่มีประมาณ 8.1 ล้านครัวเรือน หรือเกษตรกรไทยมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความจนที่ 2,710 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 32,520 บาทต่อปี มีประมาณ 2.17 ล้านครัวเรือน



นโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐพยายามนำเข้ามาช่วยเหลือทั้งการเยียวยาเบื้องต้น หรือการวางแผนให้ความรู้การบริการ เมื่อนำมาปฏิบัติจริงยังคงไม่ครอบคลุมทั่วถึง ย้อนไปเมื่อปี 48 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจ หวังสร้างรายได้ให้เกิดการพึ่งพาตนเองในครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน ซึ่งหากวิสาหกิจชุมชนเติบโตได้มาก

เวียนของความยากจนนั้น เริ่มตั้งแต่ พืชที่ปลูก ความเข้าใจในการดูแลพืชนั้น ๆ ทุนทรัพย์ที่ไม่เพียงพอ ตลาดที่รองรับผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสุขของเรา เขาปลูกอ้อย มันสำปะหลัง แล้วก็เจอปัญหาขาดตลาดชีวิต อาจกล่าวได้ว่า ทุกกระบวนการคืออุปสรรคทั้งสิ้น เมื่อเป็นดังนั้นหากต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต จึงต้องเริ่มแก้ปัญหาใหม่ทั้งหมด ภายใต้การดูแลของวิสาหกิจชุมชนที่ชื่อว่า "ฟาร์มสุข" จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องหาเงินทุน ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน ไม่ต้องหาความรู้แบบไม่มีจุดหมาย พุดง่า ๆ ว่า เราไม่ทิ้งใครให้เดินลำพังแน่นอน

"ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่มีต่อเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาและศึกษาวิธีการดำเนินวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นอย่างดี "ฟาร์มสุข" จึงพร้อมก้าวไปข้างหน้าบนพื้นฐานที่ต้องการให้เกษตรกรได้ประโยชน์ในรูปแบบประชาธิปไตย 100% เกษตรกรจะกินคืออยู่ดี สามารถดูแลตัวเองได้ และลดภาระต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องรอการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว" นายวรัญญู กล่าว.

เท่าใด ก็จะเป็นหลักประกันให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น

หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่น่าจับตา คือ ฟาร์มสุข ก่อตั้งโดย นายวรัญญู หรือโจ้ อิงคากุล ผู้ซึ่งสนใจและศึกษาแนวทางการจูงใจรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยให้

RYT9

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

หุ้น-การเงิน

การเมือง

อื่น ๆ ▾

ครม.รับทราบสหรัฐเตรียมตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย 231 รายการ มีผล 30 ธ.ค.63

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 8, 2020 18:30 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบเรื่อง สหรัฐอเมริกาประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) สินค้าไทย 231 รายการ ด้วยเหตุผลประเด็นการเปิดตลาดสินค้าสุกร และผลิตภัณฑ์จากสหรัฐ มีผลวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

สาเหตุของการประกาศระงับสิทธิ GSP สินค้าไทย 231 รายการ เนื่องจากไทยห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสหรัฐ ที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง (แรมโคโตพามิน) ในระบบการเลี้ยง โดยสหรัฐ เรียกร้องให้ไทยแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ค่าการตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits:MRLs) ของสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารโครุกรการมาตรฐานอาหาร(Codex)ในการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงสำหรับการเปิดตลาดเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสหรัฐ

ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยนำโดยนายพิศาล พงศาพิชญ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการเปิดรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการGSPณ สำนักงานUnited States Trade Representative (USTR) กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการพิจารณาเปิดตลาดให้กับสินค้าสุกรและผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหรัฐ ที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในระบบการเลี้ยงสรุปข้อชี้แจงได้ดังนี้

2.1 ไทยได้หารือและทำงานร่วมกับฝ่ายสหรัฐ มาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งมีความคืบหน้ามาเป็นลำดับ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินขั้นตอนที่ 4 จากทั้งหมด 9 ขั้นตอน คือ หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกจัดส่งแบบสอบถามให้กรมปศุสัตว์พิจารณาและให้ความคิดเห็น

2.2 ไทยยังไม่รับรองค่าการตกค้างสูงสุดตามมาตรฐานที่Codexให้การรับรอง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยจะบริโภคทั้งเนื้อสุกรและเครื่องในสุกร ซึ่งเป็นส่วนที่มีการตกค้างของสารเร่งเนื้อแดงในระดับสูง ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงของไทยจึงครอบคลุมทุกชิ้นส่วนเนื้อเยื่อสุกร ในขณะที่มาตรฐานของCodexครอบคลุมเพียง 4 เนื้อเยื่อ (กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ และไต)

2.3 ไทยได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการให้ความสำคัญเรื่องการปกป้องความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภค และยึดหลักการว่ามาตรฐานที่ใช้กับสินค้านำเข้า จะต้องสอดคล้องกับสินค้าภายในประเทศ หากไทยเปิดตลาดให้สินค้าสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากต่างประเทศ ในขณะที่ยังห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในประเทศ จะไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตในประเทศ

สำหรับสินค้า 231 รายการ ที่สหรัฐฯ ประกาศระงับสิทธิGSPมีการส่งออกโดยใช้สิทธิGSPจริงเพียง 157 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิ 601.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการระงับสิทธิดังกล่าวมีผลให้ผู้นำเข้าสหรัฐฯ จะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราภาษีปกติ(MFN Rate)เฉลี่ย 3-4% จากเดิมที่ได้รับการยกเว้นเป็น 0% คิดเป็นมูลค่าต้นทุนภาษีที่ต้องเสียเพิ่มประมาณ 18.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 600 ล้านบาท)

โดยรายการสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้พิจารณาจาก 2 มิติคือ 1)สัดส่วนการใช้สิทธิGSPและ 2)ระดับอัตราภาษีMFNที่ต้องชำระซึ่งรายการสินค้าที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบปานกลาง-สูง เช่น อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ กรอบและโครงสร้างแว่นตาทำด้วยพลาสติก เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียมเรซิน เกลือฟลูออรีน และเครื่องนอนที่ทำจากยางหรือพลาสติก

ทั้งนี้ จากการประกาศระงับสิทธิ สินค้าทั้ง 231 รายการดังกล่าว ทำให้ไทยมีสินค้าที่ได้รับสิทธิ คงเหลือ 2,660รายการ เป็นสินค้าที่มีการใช้สิทธิจริง 645 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิ ประมาณ 2,622 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แก้

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

สำนักนายกรัฐมนตร

รักษา ณาติเรก

สหรัฐอเมริกา

คณะรัฐมนตรี

คสม.

--อินโฟเควสท์ โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล:

sasithorn@infoquest.co.th--

กรม.รับทราบสหรัฐเตรียมตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย 231 รายการ มีผล 30 ธ.ค.63